

## **Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Luân nhận Sứ vụ tại Họ đạo Kế Sách**

*Lúc 9 giờ 30 sáng ngày 4 tháng 11 năm 2024, trong không khí trang nghiêm và đầm ấm của cộng đoàn Họ đạo Kế Sách, Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Luân chính thức nhận sứ vụ Phó xứ. Buổi lễ không chỉ là sự kiện đặc biệt đối với Họ đạo Kế Sách, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong hành trình mục vụ của Cha Vinh Sơn.*

### **Nghi thức tiếp nhận, Lời chào đón, và Giới thiệu từ Cha Quản Hạt Đại Hải.**

Buổi lễ bắt đầu với phần phát biểu từ **Cha Quản Hạt**, người đã trân trọng đọc văn thư bổ nhiệm, giới thiệu Cha Vinh Sơn đến với cộng đoàn. Cha chia sẻ những dấu ấn trong quá trình mục vụ suốt 4 năm qua của Cha Luân, nhắc lại thời gian trước đây Cha đã gắn bó và phục vụ tận tâm tại các Họ đạo Nhơn Mỹ và Trung Hải.

Cha Quản Hạt khẳng định, với kinh nghiệm dày dặn cùng khả năng thích ứng của mình, Cha Vinh Sơn sẽ nhanh chóng hòa nhập, đồng hành, và phục vụ hiệu quả tại Kế Sách. Cha Quản Hạt cầu chúc Cha Vinh Sơn trong tư cách mới, Giáo vụ mới gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, và chúc Cha luôn theo sát và nên Giống Chúa Giêsu – Mục Tử Nhân Lành.

### **Những tâm tình của Cha Martino Nguyễn Lê Nhật Minh.**

Tiếp nối phần nghi thức của Cha Quản Hạt Đại Hải, **Cha Martino Nguyễn Lê Nhật Minh - Hạt Trưởng Vị Thanh**, với giọng nói gần gũi, bày tỏ lòng mến thương và quý mến đến Cha Luân. Cha chia sẻ về những trải nghiệm phong phú của Cha Luân qua các giáo vụ trước đây. Cha nhấn mạnh đến 2 nét đặc biệt tương đồng trong sứ vụ cũ và mới của Cha Luân, giữa Long Mỹ và Kế Sách: **(1) Giúp việc Mục vụ với Cha già; (2) Công tác tại điểm Truyền giáo.**

Cha Martino tin tưởng sự hiện diện của Cha Luân sẽ góp phần giúp cộng đoàn vươn xa hơn trong sứ vụ truyền giáo. Cha khẳng định: *“Dù Cha ở môi trường mới, sứ vụ mới, nhưng sự liên kết và hiệp thông với Quý Cha Hạt Vị Thanh vẫn mãi bền chặt”*, cuối lời là sự khích lệ, cầu chúc cho **Cha Vinh Sơn Luân** trong hành trình mới.

### **Đại diện Họ đạo chào mừng Cha Phó mới.**

Trong niềm vui hân hoan, **một đại diện của Họ đạo đã dâng lời chào đón Cha Vinh Sơn** với tất cả tấm lòng thành kính và trân trọng. Vị đại diện chia sẻ niềm háo hức của Cộng đoàn, từ sự tò mò muốn tìm hiểu về Cha phó mới đến sự phấn khởi khi được tận mắt diện kiến. Lời chào mừng giản dị, chân thành đã khắc họa nên tấm lòng của giáo dân Kế Sách - *luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận, hợp tác và đồng hành cùng Cha trong hành trình phát triển Họ đạo.*

### **Lời đáp từ chân thành của Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Luân.**

Đáp lại những tâm tình, Cha Vinh Sơn xúc động bày tỏ lòng biết ơn đến Thiên Chúa, Quý Cha hiện diện, đặc biệt là Cha Bố, Gia đình, và Bà con Giáo dân các xứ đạo liên hệ, đã luôn hướng dẫn, đồng hành, ủng hộ cha. Trong phần đáp từ, Cha nhấn mạnh rằng: *‘sứ vụ mục tử không thể hoàn thành nếu thiếu đi tình yêu thương, sự hỗ trợ và sự hiệp thông của mọi người’*. Cha Vinh Sơn cam kết sẽ cùng Cộng đoàn sống đức tin, phụng sự, và đồng hành với Giáo dân trong tình yêu và sự nhiệt huyết mà Chúa đã trao.

### **Nghi thức Châu Thánh Thể.**

Đỉnh cao của buổi lễ là phần Châu Thánh Thể do Cha Vinh Sơn chủ sự. Với đoạn Lời Chúa theo Tin mừng Luca 14, 12-14, Cha thao thức và nguyện ước sống yêu thương, phục vụ vô vị lợi, và sẵn sàng sẻ chia với những ai gặp khó khăn. Qua lời cầu nguyện, Cha khẩn xin Chúa ban ơn lành cho Họ đạo, hướng mọi người đến một cuộc sống bình an, gắn kết trong đức tin, và cùng nhau xây dựng cộng đoàn ngày một phát triển.

### **Kết thúc buổi lễ trong niềm vui và hy vọng**

Buổi lễ khép lại trong niềm hân hoan, hy vọng cho một hành trình mới đầy ý nghĩa tại Họ đạo Kế Sách. Ngày hôm nay không chỉ là dấu mốc khởi đầu của Cha Vinh Sơn tại Kế Sách, mà còn là những mở ra về sự hiệp nhất, lòng tin yêu của cộng đoàn dành cho vị mục tử mới.













